

นักบัญชีไม่ตก Trend กับภาษีท่องเที่ยว



● ● หน้าหนาวใกล้เข้ามา...ก็ได้เวลาวางแผนเกี่ยวกับแล้วนะคะ ลุ้นกันดีกว่าว่าปีนี้จะหนาวตามซ็อร์เปล่า แต่ที่ไม่ต้องลุ้นก็คือ เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2557 ร.อ.พ.ยงยุทธ บัณฑิต ไขชก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่...พ.ศ. ...และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่... พ.ศ. ... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วย... นักบัญชีอย่างพวกเรา มาทำความรู้จักกับภาษีประเภทนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ จะได้ไม่ตก Trend

“ มูลค่าที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นรายได้หรือเงินได้พึงประเมิน ”

สำหรับนิติบุคคล ซึ่งได้แก่บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ยกเว้นรายได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาภายในประเทศที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวตามกฎหมาย สำหรับบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมินตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะต้องเป็นรายจ่ายที่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวไม่ใช่ภารกิจส่วนตัว และโรงแรมที่ไปพักก็ต้องเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ คือ จดทะเบียนถูกต้อง มีเลขผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง ... ลองมาดูกันดีกว่าว่าจำนวนเงิน 15,000 บาทนี้ จะช่วยลดภาษีให้เราได้เท่าไร



ภาษีท่องเที่ยวคืออะไร คือ การที่รัฐจะยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ และยกเว้นรัษฎากรให้แก่บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายไปสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ



มีผลบังคับใช้เมื่อไร ตั้งแต่วันที่ร่าง พ.ร.ฎ. นี้ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค.58 นั่นคือ เริ่มเก็บใบเสร็จจรับเงินกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2557 เพื่อยื่นภาษีในปี 2558 และเก็บต่อเนื่อง จากเดือนมกราคม 2558 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2558 เพื่อยื่นภาษีในปี 2559 นะคะ

ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 5%	เราจะประหยัดค่าภาษีได้	750 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 10%	เราจะประหยัดค่าภาษีได้	1,500 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 15%	เราจะประหยัดค่าภาษีได้	2,250 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 20%	เราจะประหยัดค่าภาษีได้	3,000 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 25%	เราจะประหยัดค่าภาษีได้	3,750 บาท
ถ้าฐานภาษีของเรา คือ 30%	เราจะประหยัดค่าภาษีได้	4,500 บาท

● ● สำหรับรายละเอียดที่ชัดเจนว่าเราสามารถนำค่าใช้จ่ายรายการใดมายกเว้นภาษีประเภทนี้ได้บ้าง คงต้องรอให้กรมสรรพากรออกประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ ระหว่างรอก็เก็บใบเสร็จจรับเงินไว้ก่อนแล้วกันคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียโอกาส... ทำวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการท่องเที่ยวปีนี้และปีหน้าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เพิ่มความสุขให้กับพวกเรามากขึ้นนะคะ

บทความโดย.. คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร